

**CHỈ THỊ số 07-TTg về việc nghiên cứu
bổ sung chế độ khen thưởng sáng
kiến phát minh và bồi dưỡng thi
đua.**

Kính gửi :

*Bộ Lao động, Bộ Nông nghiệp,
Bộ Công nghiệp nhẹ, Bộ Quốc phòng,
Bộ Tài chính, Bộ Công an,
Ủy ban Khoa học Nhà nước, Ủy ban Kế
hoạch Nhà nước, Ủy ban Kiến thiết cơ
bản Nhà nước,
Tổng công đoàn Việt-nam,
Ban Công tác nông thôn, Ban Liên hiệp
hợp tác xã thủ công nghiệp trung ương.*

Trong cuộc họp ngày 19 tháng 12 năm 1962, Hội nghị thường vụ Hội đồng Chính phủ chủ trương cần mở rộng chế độ khen thưởng và nâng cao thêm mức tiền thưởng sáng kiến phát minh và tiền thưởng thi đua cho các cá nhân và đơn vị được tặng danh hiệu thi đua nói chung trong các ngành, đề khuyến khích và thiết thực bồi dưỡng phong trào thi đua yêu nước, đang phát triển ngày càng mạnh mẽ.

Để thực hiện chủ trương trên, Thủ tướng Chính phủ giao nhiệm vụ cho các Bộ, các Ủy ban và các cơ quan liên quan tiến hành các công tác sau đây :

1. Bộ Lao động có trách nhiệm bổ sung chế độ khen thưởng sáng kiến phát minh, chế độ thưởng tiền và hiện vật cho cá nhân và đơn vị được tặng danh hiệu thi đua trong các ngành công nghiệp, sự nghiệp, và hành chính. Đề việc nghiên cứu có kết quả tốt, Bộ Lao động cần phối hợp chặt chẽ với Tổng công đoàn, Bộ Tài chính, Bộ Nội vụ và các Bộ khác có liên quan.

2. Bộ nông nghiệp có trách nhiệm nghiên cứu dự thảo chế độ khen thưởng sáng kiến phát minh, chế độ thưởng tiền và hiện vật cho cá nhân và đơn vị được tặng danh hiệu thi đua trong các hợp tác xã nông nghiệp. Trong quá trình nghiên cứu, Bộ Nông nghiệp cần phối hợp với Tổng cục Lâm nghiệp, Tổng cục Thủy sản, Ban Công tác nông thôn, Bộ Tài chính, các Bộ, các ngành khác có liên quan.

3. Bộ công nghiệp nhẹ có trách nhiệm nghiên cứu dự thảo chế độ khen thưởng sáng kiến phát minh, chế độ thưởng tiền và hiện vật cho cá nhân và đơn vị được tặng danh hiệu thi đua trong các hợp tác xã thủ công nghiệp. Trong quá trình nghiên cứu, Bộ Công nghiệp nhẹ cần phối hợp với Ban Liên hiệp hợp tác xã thủ công nghiệp trung ương, Bộ Tài chính, và các Bộ, các ngành có liên quan.

4. Bộ Quốc phòng và Bộ Công an chịu trách nhiệm nghiên cứu xây dựng chế độ khen thưởng

sáng kiến phát minh, chế độ thưởng tiền và hiện vật cho cá nhân và đơn vị được tặng danh hiệu thi đua trong các ngành quân đội, công an, và công an vũ trang.

5. Bộ Tài chính chịu trách nhiệm nghiên cứu tính toán về mặt tài chính, góp ý kiến cụ thể với các Bộ Lao động, Nông nghiệp, Công nghiệp nhẹ, Quốc phòng về việc lập dự trù kinh phí về thưởng sáng kiến phát minh, làm các dự án kinh phí về thưởng tiền và hiện vật cho cá nhân và đơn vị thi đua trong các ngành.

6. Ủy ban Khoa học Nhà nước có trách nhiệm xây dựng đề án tổ chức hệ thống xác minh sáng kiến phát minh từ trung ương đến cơ sở.

7. Ủy ban kế hoạch Nhà nước và Ủy ban Kiến thiết cơ bản Nhà nước có trách nhiệm dự thảo đề án hệ thống « Tổ chức xây dựng các định mức kinh tế, kỹ thuật » từ trung ương đến các đơn vị cơ sở, đề thực hiện việc xây dựng các định mức cần thiết, nghiên cứu đưa dần vào sản xuất và xây dựng những định mức kinh tế kỹ thuật trung bình tiên tiến đạt được trong quá trình thi đua.

8. Tất cả các Bộ, các Ủy ban được giao trách nhiệm trên, cần trình lên Hội đồng Chính phủ các dự thảo văn bản trước ngày 30-3-1963 để có thể chính thức ban hành vào ngày 1-5-1963 ;

Riêng về đề án tổ chức hệ thống xác minh sáng kiến phát minh từ trung ương đến địa phương thì Ủy ban Khoa học Nhà nước cần cố gắng trình lên Hội đồng Chính phủ vào tháng 2-1963 để ban hành sớm hơn.

9. Công việc chuẩn bị dự thảo cần xúc tiến gấp. Trong quá trình chuẩn bị, các Bộ, các ngành có trách nhiệm cần tham khảo các văn bản và các ý kiến về chế độ khen thưởng sáng kiến phát minh, và khen thưởng bồi dưỡng thi đua mà Văn phòng Phủ Thủ tướng đã gửi đến các ngành.

Văn phòng Phủ Thủ tướng sẽ cung cấp thêm cho các Bộ và các Ủy ban có trách nhiệm dự thảo những tài liệu và ý kiến mà trước đây các ngành, các địa phương đã trực tiếp phản ánh lên Phủ Thủ tướng về vấn đề này và cùng với các cơ quan trên bàn bạc lịch công tác để bảo đảm thời gian quy định.

Các Bộ, các Ủy ban được giao trách nhiệm dự thảo, có gặp khó khăn mắc mứu gì, sẽ trực tiếp phản ánh với Phủ Thủ tướng để kịp thời giải quyết.

Hà-nội, ngày 22 tháng 1 năm 1963

K.T. Thủ tướng Chính phủ

Phó thủ tướng

LÊ THANH NGHỊ